

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

V/v tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên địa bàn xã.

Minh Tiến, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 1233/UBND-VHTT ngày 06/05/2024 của UBND huyện về việc tiếp tục thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên địa bàn huyện.

UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã phối hợp thông tin, tuyên truyền phổ biến các nội dung sau:

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

- Chủ động đăng tải, chia sẻ lên trang thông tin điện tử, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị các thông tin tích cực là chủ đạo; thông tin đậm nét của các sự kiện của Đảng, Nhà nước, sự kiện văn hoá, xã hội; các việc làm tử tế, tấm gương điển hình truyền cảm hứng cho xã hội, cộng đồng; kiểm soát chặt chẽ thông tin, hạn chế người chia sẻ, lan truyền thông tin tiêu cực, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, kinh tế, xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn xã...

- Rà soát, xử lý các trang mạng xã hội, mạo danh các cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã.

2. Các cơ quan, đơn vị, phổ biến quán triệt nội dung các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo các nội dung sau:

- **Đối với Quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân:** Nên sử dụng họ, tên thật của cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội. Các tổ chức, cá nhân chia sẻ những thông tin có nguồn gốc chính thống, đáng tin cậy; có các hành vi, ứng xử phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hằn, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo; không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt; vận động người thân trong gia đình, bạn

bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh.

- Đối với Quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước thực hiện nội dung quy định như đối với tổ chức, cá nhân; thực hiện nội quy của cơ quan, tổ chức về việc cung cấp thông tin lên mạng xã hội; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước cần thông báo tới cơ quan chủ quản để kịp thời có hướng xử lý, trả lời, giải quyết khi có những ý kiến, thông tin trái chiều, thông tin vi phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Việc thực hiện sử dụng mạng xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước ngoài thực hiện các nội dung nêu trên phải bám sát nội dung Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư và Công văn số 1237-CV/HU ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện Ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

- Đối với Quy tắc ứng xử cho các cơ quan nhà nước: Cung cấp thông tin trên mạng xã hội phải đồng bộ, thống nhất với thông tin đã được cung cấp trên các phương tiện truyền thông chính thống khác; nên có phản hồi những ý kiến trên mạng xã hội về những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức mình.

Đối với những trang mạng xã hội mạo danh các cơ quan, đơn vị, tổ chức: Đề nghị thực hiện rà soát trên không gian mạng để phát hiện các trang mạo danh về cơ quan, đơn vị mình, chủ động phân tích mức độ, diễn biến, âm mưu, thủ đoạn kịp thời xử lý hoặc báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị các trường hợp vụ việc cụ thể. Ngoài ra phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tổng hợp báo cáo sự việc, để xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung hướng dẫn tiếp tục thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên địa bàn xã, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Các CQ, ĐV, các thôn, CBCC;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thuởng